

Hung Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 119 /BC-ĐĐBQH

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Kế thừa và phát huy các kinh nghiệm, kết quả được của năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Năm 2021 cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại tỉnh Hưng Yên, cuộc bầu cử đã tổ chức thành công tốt đẹp đúng theo quy định của pháp luật, diễn ra trong không khí dân chủ, đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 (có hơn 89 vạn cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu, đạt 98,03%).

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với hoạt động lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội đã nhanh chóng tiếp cận phương thức làm việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tra cứu, nghiên cứu... để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu. Sự chủ động nghiên cứu của từng đại biểu trong Đoàn đã góp phần quan trọng vào nội dung thảo luận tại Tổ, thảo luận trực tuyến và trên Hội trường. Các ý kiến tham gia đảm bảo tính thực tiễn, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao. Nội dung được đại biểu chọn chất vấn tại kỳ họp là những vấn đề bức xúc, nổi cộm của tỉnh và xã hội quan tâm; qua đó đại biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, được Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp thu, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện.

Đối với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp để giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri và nhân dân

quan tâm, góp phần cùng tỉnh Hưng Yên hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2021, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 6,52%, tổng thu ngân sách nhà nước 17.300 tỷ đồng, đạt 127,3% kế hoạch; tổng chi ngân sách nhà nước 12.601 tỷ đồng, đạt 102% dự toán giao; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 87,7 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 63,67% - nông nghiệp, thủy sản chiếm 8,68% - thương mại, dịch vụ chiếm 27,65%.

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2021

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên khóa XIV và khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được cử tri toàn tỉnh bầu ngày 23 tháng 5 năm 2021, có 07 đại biểu, được bầu tại 03 đơn vị bầu cử, đảm bảo đủ về số lượng, đúng theo cơ cấu Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó:

- Đại biểu Quốc hội là nữ: 02 đại biểu;
- Đại biểu Quốc hội là nam: 05 đại biểu;
- Đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương: 04 đại biểu (*đại biểu Trung ương gồm 03 đại biểu; 01 đại biểu từ địa phương chuyển lên từ tháng 09/6/2021 đồng chí Đỗ Tiến Sỹ được điều động chuyển công tác và giữ vị trí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam*);
- Đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương: 03 đại biểu;
- Đại biểu Quốc hội tái cử: 04 đại biểu (*04 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương*).

Ngày 23/7/2021, tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV đã bầu và phê chuẩn đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ Đảng Đoàn ĐBQH tỉnh; 06 đại biểu Quốc hội trong Đoàn là thành viên của các Ủy ban của Quốc hội (*đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Ủy viên Ủy ban Xã hội; đồng chí Nguyễn Đại Thắng: Ủy viên Ủy ban Đối ngoại; đồng chí Đào Hồng Vận: Ủy viên Ủy ban Kinh tế; đồng chí Vũ Hồng Luyến: Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục; đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; đồng chí Phạm Đình Toàn: Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách*). Cũng tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã cùng với các vị đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự, nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý